
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ 
วันที ่๑๕  สิงหาคม  256๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  
    ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเสกสรรค์ นวนค าสิงห์ ประธานสภาฯ เสกสรรค์  
2 นายศิริชัย     สอนอาจ รองประธานสภาฯ ศิริชัย  
3 นายอัสวัชชัย อยู่สุข เลขานุการสภาฯ อัสวัชชัย  
4 นายเจริญ     จ าปาสา สมาชิก  อบต. หมู่ 1 เจริญ  
5 นายจินดา     โสพัฒน์ สมาชิก  อบต. หมู่ 3 จินดา  
6 นายรุ่งโรจน์   จ าปา สมาชิก  อบต. หมู่ 4 รุ่งโรจน์  
7 นายอ าพร     บุดดาพงษ์ สมาชิก  อบต. หมู่ 5 อ าพร  
8 นางเพ็ชร      โสวรรณะ  สมาชิก  อบต. หมู่ 6 เพ็ชร  
9 นายเขื่อง      พาชอบ สมาชิก  อบต. หมู่ 7 เขื่อง  

10 นายสมาน     พุฒพิมพ์ สมาชิก  อบต. หมู่ 9 สมาน  
11 นางสาวศศิธร สีมาค า สมาชิก  อบต. หมู่ 11 ศศิธร  
12 นายสมพงษ์   วารี สมาชิก  อบต. หมู่ 12 สมพงษ์  

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี 

ผู้ร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเฉลิมพล มาลาค า นายก อบต.ท่าลาด เฉลิมพล  
2 นายสมหวัง ศรีส่ง รองนายก อบต.ท่าลาด สมหวัง  
3 นางสมร โลมาสืบ รองนายก อบต.ท่าลาด สมร  
4 นางจิระพร พรมบัน เลขานุการนายก อบต.ท่าลาด จิระพร  
5 นายสมาน  เพ่ิมพิมพ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ สมาน  
6 นายทองพูล  โพธิจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ทองพูล  
7 นายสมนึก  แก้วบุญเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ สมนึก  
8 นายวิรัตน์  อุดมวงศ์ ผู้อ านวยการกองช่าง วิรัตน์    
9 นางกุหลาบทิพย์ บัวหอม ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ กุหลาบทิพย์  

10 นางวงเดือน จันทุมา หัวหน้าส านักปลัด วงเดือน  
11 นางวชิราภรณ์ พรหมรัตน์ รองปลัด อบต.ท่าลาด วชิราภรณ ์  
๑๒ นางรัชยาธนันธร์  มนัสธีระบุตร ผู้อ านวยการกองคลัง รัชยาธนันธร์    
๑๓ นายอเนก  ทองพาท า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ อเนก  

เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 
- เมื่อ ส.อบต.ท่าลาด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายเสกสรรค์ นวนค าสิงห์            
ประธานสภาฯได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วได้



กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

/ระเบียบวาระท่ี 1 ... 
 

(๒) 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด
 สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๖  วันที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๖  

ประธานสภาฯ       -   เ ชิญ เลขานุ ก า รสภา ฯ  อ่ านบั นทึ ก ร าย ง านการประชุ มสภ า         
        อบต.ท่าลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๖  วันที่ ๗ สิงหาคม 256๖
        เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ  พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม และรับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม       เห็นชอบรับรองเป็นเอกฉันท์ 1๒ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
๓.๑ ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ -   เชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมารรางจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระท่ี 2 ชั้นแปรญัตติ) รางงานต่อที่ 

     ประชุมสภาฯ 
นายเขื่อง พาชอบ -   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แจ้งรายงานต่อท่ีประชุมสภา 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ อบต.ท่าลาด ว่าตามมติสภา อบต. ที่ได้ก าหนดให้สมาชิกสภาฯ ยื่นเสนอค า

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ ต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๘,๙,๑๐ สิงหาคม 256๖ ตั้งแต่
เวลา 08.30 – 16.30 น. แล้วนั้น เมื่อครบก าหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่
มีสมาชิกท่านใด ยื่นเสนอค าแปรญัตติ ฉะนั้นคณะกรรมการแปรญัตติจึงมี
ความเห็นคงไว้ตามร่างเดิม โดยไม่มีการสงวนความความเห็นกรรมการฯ 

ประธานสภาฯ - เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ แจ้งรายงานมีความเห็นคงไว้ตาม ร่างเดิม   
จึงขอมติที่ประชุมให้ตามเห็นชอบในวาระท่ี 2 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 12 เสียง  

 3.2 ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระที่ 3 ชั้น ลงมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ) 

ประธานสภาฯ - การพิจารณาการร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย จึงขอมติที่
ประชุมสภาฯ ว่าจะเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ หรือไม ่

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 12 เสียง   

 3.3 ญัตติเรื่องการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.ท่าลาด สมัย
สามัญประจ าปี พ.ศ.256๗ 

ประธานสภาฯ - ปรึกษาท่ีประชุมการก าหนดสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.256๗    และให้ 
 เลขานุการสภาฯ ชี้แจงแนวทางในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 



 
 

/เลขานุการสภาฯ… 
(๓) 

 
 
เลขานุการสภาฯ - ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความร่างระเบียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 13 (3) และ พ.ร.บ. อบต. 
(ม.53) ก าหนดให้สมัยประชุมสามัญไม่น้อยกว่า 2 สมัย หรือหลายสมัยก็ 

 ได้แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย และการประชุมสมัยสามัญให้ มีการก าหนด      
คราวละไม่เกิน 15 วัน   ใน 4 สมัย    อย่างน้อยจะต้องก าหนด   2 สมัย 
ในเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม 

ประธานสภาฯ - ให้สมาชิกสภาฯ เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.256๗    
ว่าจะก าหนดกี่สมัยๆ ละก่ีวัน 

นายจินดา  โสพัฒน์ - เสนอก าหนด 4 สมัยๆ ละ 15 วัน    โดยมี นายเจริญ  จ าปาสา 
สมาชิกสภา อบต.ท่าลาด หมู่ ๓ สมาชิกสภา อบต.ท่าลาด หมู่ 1   และนายรุ่งโรจน์  จ าปา สมาชิกสภา  

อบต.ท่าลาด หมู่หมู่ ๔  เป็นผู้รับรอง 

ประธานสภาฯ - ถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ปรากว่าไม่มี
จึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ ก าหนด 4 สมัยๆ ละ 15 วัน และขอมติที่ประชุม
ก าหนด 4 สมัยๆ ละ 15 วัน ดังนี้ 

 สมัยที่ 1  เดือน กุมภาพันธ์ 256๗  วันที่ 1 – 15 
 สมัยที่ 2  เดือน เมษายน 256๗  วันที่ 16 – 30 
 สมัยที่ 3  เดือน สิงหาคม 256๗  วันที่ 1 – 15 
 สมัยที่ 4  เดือน ธันวาคม 256๗  วันที่ 1 – 15 

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 12 เสียง 

ประธานสภาฯ - ปรึกษาที่ประชุม หยุดพักกาประชุมชั่วคราว เพ่ือรับประทานอาหาร
กลางวัน ขณะนี้เวลา 12.๐0 น.  และนัดประชุมต่อเวลา 13.๐0 น.  

เริ่มการประชุม (ต่อ) เวลา 13.10น. 

 - เมื่อ สมาชิกสภา อบต.ท่าลาด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายเสกสรรค์ นวน
ค าสิงห์ ประธานสภาฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียนวาระการประชุม 
ดังนี้ 

 3.4 ญัตติเรื่องการท ากิจการนอกเขต อบต. จาก อบต.บุ่งหวาย กรณี บริษัท
ไทเกอร์ไอซ์ อุบลราชธานี  ม.๑๑  ต.ท่าลาด   ขอรับบริการเก็บขยะจาก 
อบต.บุ่งหวาย 

ประธานสภาฯ - เชิญคณะผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม         

นายเฉลิมพล  มาลาค า - เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  พอสังเขปดังนี้ 
นายก อบต.ท่าลาด ด้วย อบต.บุ่งหวาย ได้รับประสานจากบริษัทไทเกอร์ไอซ์อุบลราชธานีจ ากัด  

โดยได้ด าเนินกิจการเปิดโรงผลิตน้ าแข็งซึ่งตั้งอยู่ที่ 107 หมู่ 11 ต าบลท่า
ลาด อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขออนุญาตให้ทางอบต.บุ่ง
หวาย  ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในโรงงานน้ าแข็งดังกล่าว     ที่มิได้อยู่
ในพ้ืนที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ อบต.บุ่งหวาย   ท าให้ 



อบต.บุ่งหวาย  มิสามารถด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยดังกล่าวได้  ในการนี้  
อบต.บุ่งหวาย  จึงขอประสาน อบต. ท่าลาด  ในการตรวจสอบ 

/การด าเนินกิจการ... 
  

(๔) 
 
 การด าเนินกิจการและประสานบริษัทไทเกอร์ไอซ์อุบลราชธานีเกี่ยวกับการ

เก็บขยะมูลฝอย  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายในเรื่องการ
ท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป  ดังนั้นผู้บริหารจึงเสนอ
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตปกครองท้องถิ่น
ร่วมกันระหว่าง อบต.ท่าลาด กับ อบต.บุ่งหวาย  เพ่ือแสดงว่าราชการส่วน
ท้องถิ่นทั้งสองฝ่าย  ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินการจัดเก็บขยะหรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยภายในเขตปกครองท้องถิ่นต าบลท่าลาดตาม
มาตรา 18 แห่ง  พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560 และตามข้อ 6  แห่งพระราชบัญญัติ อบต.ท่าลาด 
เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 256๖ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1  อบต.ท่าลาด ตกลงให้ อบต.บุ่งหวาย ด าเนินการจัดเก็บขน
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ณ บริษัทไทเกอร์ไอซ์ อุบลราชธานี จ ากัด  
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ 11 ต.ท่าลาด ภายในเขตปกครองท้องถิ่นของ  
อบต.ท่าลาด ตามแผนการเก็บขนขยะของ อบต.บุ่งหวาย 

  ข้อ 2 อบต.ท่าลาด ตกลงให้ อบต.บุ่งหวาย เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะตามข้อบัญญัติของ อบต.บุ่งหวายจากบริษัทไท
เกอร์ไอซ ์อุบลราชธานีจ ากัด 

  ข้อ 3 อบต.ท่าลาด ตกลงให ้อบต.บุ่งหวาย ด าเนินการจัดเก็บขนหรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อ 1 และข้อ 2  จนกว่า อบต.ท่าลาด  จะมี
การด าเนินการจัดเก็บขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยภายในเขตพ้ืนที่
ปกครองท้องถิ่นตนเอง โดย อบต.ท่าลาด จะได้แจ้งเป็นหนังสือเพ่ือทราบ
ต่อไป จึงขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

ประธานสภา ให้สมาชิกสภาอภิปรายซักถามข้อและตอบชี้แจงของคณะผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องเป็นเวลาพอสมควรจึงขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบข้อตกลงด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตปกครองท้องถิ่นร่วมกันระหว่าง        
อบต.ท่าลาด กับ อบต.บุ่งหวาย หรือไม ่

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 12 เสียง 
นายเขื่อง พาชอบ - เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณ  ให้แต่ละ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๗ หมู่บ้านไม่เท่าเทียมกัน  ต่อไปอยากให้จัดสรรใกล้เคียงกันด้วย 
 เรื่องประปาระบบท่อส่งน้ าเก่า  ขอให้ตั้งงบปีต่อไป เปลี่ยนท่อประปาด้วย

ส่วนเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างอยากให้ผู้บริหารจัดงบประมาณให้หมู่บ้านละ 
20,000 บาท ไปเลยในการติดตั้ง 

นายสมหวัง   ศรีส่ง ตอบชี้แจงการจัดสรรงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมก็ได้ด าเนินการ 
รองนายก อบต.ท่าลาด ตามสภาพพ้ืนที่ความจ าเป็นเดือดร้อน แต่ละหมู่บ้านก็ได้งบสูสีใกล้เคียงกัน 
 



 
/นายวิรัช  อุดมวงศ์... 

 
(๕) 

 

นายวิรัช  อุดมวงศ ์ ต่อชี้แจงช่วงระยะท่ีผ่านมาระบบประปาซึ่งเกิดเจ้าหน้าที่ได้ท าการล้าง 
ผอ.กองช่าง หน้าทราย และต้นไม้รากต้นไม้โตขึ้น เบียดแนวท่อเมนส่งน้ าแตก  เป็นท่อ

ขนาดใหญ่  แต่ตอนนี้ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วใช้ได้เป็นปกติแล้ว ส่วนเรื่อง
ไฟฟ้าแสงสว่างหรือขยายเขตไฟฟ้า อบต. จะต้องให้การไฟฟ้าเป็นผู้ค านวณ
ค่าใช้จ่ายแล้ว อบต. น าค่าใช้จ่ายจากการค านวณนั้นมาตั้งงบประมาณ     
ในการด าเนินการ 

นายสมพงษ ์ วารี        - การท างบประมาณขอให้ฝ่ายบริหารสอบถาม  ส. อบต ด้วย 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ 

นายอัมพร บุดดาพงษ ์ - ฝากแจ้งฝ่ายบริหารถนนเส้น บ้านโนนทรายน้อย - ฮ่องชัน 
ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ชาวบ้านปลูกต้นกล้วยใส่ถนนแล้ว ให้พิจารณาด าเนินการแก้ไขด้วย 

นายเฉลิมพล  มาลาค า - เรื่องถนนหน้า อบต.ท่าลาด ที่จะปรับปรุงหรือก่อสร้าง  ตอนนี้ยัง                   
นายก อบต.ท่าลาด ด าเนินการไม่ได้  ต้องเพ่ิมแผนพัฒนาฯ ก่อน 

ประธานสภาฯ - ถามที่ประชุมมติท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ปรากฏกว่าไม่มี    
จึงสั่งปิดประชุม 

ปิดการประชุม เวลา 14.2๐ น. 
  
 ลงชื่อ..........อัสวัชชัย...........จดบนัทึก 
 (นายอัสวัชชัย  อยู่สุข)    
 เลขานุการสภา อบต.ท่าลาด 
 
 ลงชื่อ..........เสกสรรค์...........ตรวจบันทึก 
 (นายเสกสรรค์  นวนค าสิงห์) 
 ประธานสภา อบต.ท่าลาด 
  
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 ลงชื่อ..........ศศิธร...........กรรมการ 
 (นางสาวศศิธร  สิมาค า) 
 ส.อบต. หมู่ที่  ๑๑ 
 
 ลงชื่อ...........สมพงษ์...........กรรมการ 
 (นายสมพงษ์  วารี) 
 ส.อบต. หมู่ที่  ๑๒ 
 
 ลงชื่อ..........รุ่งโรจน์............กรรมการ 
 (นายรุ่งโรจน์  จ าปา) 
 ส.อบต. หมู่ที่  ๔ 



 


